



## การยางแห่งประเทศไทยRAOT

17 ชม. · 🌐

🌱🍌 กยท. ผลักดันเครือข่ายสวนยาง พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มุ่งสร้างความเข้มแข็ง - ยกระดับคุณภาพชีวิต 🧑🌾

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 66 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายใต้การดำเนินงานของ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. จัดงาน “เครือข่ายสวนยางยั่งยืน เสริมสร้างเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก” โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิก เลิศวังพง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการยางพารา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง

ดร.เพิก เผยในฐานะประธานเปิดงานว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเป็นเจ้าของเครื่องมือเครื่องจักรของตนเองรวมไปถึงบริหารจัดการธุรกิจเกษตรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Credit ทำการเกษตรที่ลดภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ด้วยวิธีการและกระบวนการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ และการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงาน “เครือข่ายสวนยางยั่งยืนเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก” ของ กยท. ครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยมีการบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจรร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายณกรณ์ กล่าวว่า เพื่อตอบรับนโยบายของ รมว.เกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบยั่งยืน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน โดยการจัดการสวนยาง และแปรรูปยางตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างยั่งยืน กยท. จึงจัดงาน “เครือข่ายสวนยางยั่งยืนเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก” โดยมีความตั้งใจสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านการให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนยาง จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งชาวสวนยางที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ผู้แทนนักวิชาการ ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ซึ่งภายในงานมีเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 คน เป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดในการประกอบอาชีพ รวมถึงประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือข่ายสถาบันเกษตรกร เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติจริง

“นอกจากการส่งเสริมการทำสวนยางแบบยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว การพัฒนามาตรฐานและการจัดการสวนยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการกีดกันทางการค้า ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการส่งออกยางพาราของประเทศ จะสามารถเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายงาน





ยุทธศาสตร์สวนยางยั่งยืน และการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยปราชญ์ชาวบ้านจาก 4 ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ดำเนินการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ ตลอดจนการประชุมสวนยางยั่งยืนนานาชาติ

การยางแห่งประเทศไทย

[www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)

#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #RAOT #เครือข่ายเกษตรกร #เกษตรกรรวมยั่งยืน #พัฒนาคุณภาพชีวิต #สร้างความเข้มแข็ง



+8

35

แชร์ 5 ครั้ง

เขียนความคิดเห็น...







จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลักลอบนำ ยางพาราผ่านแดน(ยางทรานสิท) เข้ามาในประเทศโดยผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์(จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) หลังจากได้รับคำร้องจากนายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ ประชาชนในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ทำหนังสือร้องไปยังคณะกรรมการ



ภายหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจากยางพาราที่นำผ่านแดนเข้ามาจากประเทศเมียนมา รวมทั้งการขนส่งยางจาก ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย บนถนน323 สังขละบุรี-ทองผาภูมิ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด สร้าง ความเดือดร้อนรำคาญ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว รถรีเฟอร์ผู้ป่วย และเป็นที่มาของอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน เนื่องจากสังขละบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ปี ละกว่า 2 ล้านคน ซึ่งหากไม่มีการแก้ปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการซักถามข้อมูลถึงพิธีการทางศุลกากร ในการนำยางพาราผ่านแดนเข้ามาผ่านด่านศุลกากรสังขละบุรี(ด่าน เจดีย์สามองค์) โดยนายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท นายด่านศุลกากร ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมาย ศุลกากร อย่างเคร่งครัดโดยในช่วงแรกของการนำยางเข้ามาเป็นยางที่มีกลิ่นเหม็น (ยางเน่า) ส่งผลให้ชาวบ้านพระเจดีย์สามองค์และผู้ ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกบริเวณชายแดนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องกลิ่นเหม็น และปัญหาถนนที่เสียหาย ต่อมาได้มีการเรียกผู้ ประกอบการประชุมร่วมกับนายอำเภอสังขละบุรี ทหาร ฝ่ายปกครอง และมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข จนปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวเริ่มดีขึ้น

ส่วนข้อสงสัยสามารถนำยางผ่านแดนเข้ามาในช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้หรือไม่ นั้น ดนขอยืนยันว่าสามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับ ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของเพื่อนบ้าน และเพื่อ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA )





ขณะที่กรมการบางส่วนได้ท้วงติงในข้อกังวลเรื่องยางผ่านแดน(ทรานสิท)อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ เนื่องจากมาเลเซียเป็นตลาดยางพาราที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย การที่ปล่อยให้มีการนำยางพาราจากเมียนมาผ่านแดนไปขายที่ประเทศมาเลเซีย จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดยางพาราที่ไทยเคยขายให้กับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับทราบมาจนถึงตอนนี้มีการนำยางทรานสิทจากเมียนมาผ่านไปยังประเทศมาเลเซียในช่องทางผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีย์สามองค์ไปแล้วกว่า 124,000 ตัน





ภายหลังการประชุม นายรังสิมันต์ โรม ประธานกรรมการได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากลงพื้นที่ที่ได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากประชาชนผู้ร้อง รวมทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรรมการจะได้นำข้อมูลที่ได้รับ ไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาอีกครั้ง เบื้องต้นพบว่าสิ่งที่นำเข้ามาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1 ยางทรานสัทที่มีการนำเข้ามาจากประเทศเมียนมาเพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียที่มีจำนวนการนำเข้าที่มหาศาล และเคยพบปัญหาการมีกลิ่นเหม็น ซึ่งตาม พรบ.กักกันพืช พ.ศ.2507 จะต้องเป็นยางแผ่นรมควันเท่านั้น ซึ่งยางรมควันจะไม่มีกลิ่น ซึ่งจากการรับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจึงทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่นำเข้ามาจะใช้ยางแผ่นรมควัน ซึ่งหลังจากเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯแล้วคณะกรรมการฯ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ลักลอบเข้ามาได้อย่างไรต่อไป..เสียง

ทั้งนี้เมื่อวานคณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ด้านเจดีย์สามองค์ เพื่อรับฟังข้อมูลจากนายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้ร้อง และประชาชนในพื้นที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ และพื้นที่อำเภอสังขละบุรี

////////////////////////////////////

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ - รายงาน

Share

Tweet

Share

Share

## ข่าวที่เกี่ยวข้อง



[รองผู้ว่าบุรีรัมย์ นำส่วน... \(/news/38973\)](/news/38973)

24 พ.ย. 2566



[ด็กบাত্রใต้แสงจันทร์คืนวัน... \(/news/39052\)](/news/39052)

28 พ.ย. 2566



[กาฟิสน์ อลังการพิธีตั้ง... \(/news/39453\)](/news/39453)

14 ธ.ค. 2566



[จันทบุรี กิจกรรมวันล้างมือ... \(/news/38066\)](/news/38066)

20 ต.ค. 2566



[ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว สุดยอดภา... \(/news/38660\)](/news/38660)

13 พ.ย. 2566



[สกลนคร วัดสะพานศรีเร่งสร้า... \(/news/37714\)](/news/37714)

05 ต.ค. 2566

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน้าแรก (<https://www.naewna.com/index.php>) / ในประเทศ (<https://www.naewna.com/local>)



## 'รังสิมันต์'ลงชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ ตรวจสอบปัญหาขนยางพาราข้ามเขตแดนไปมาเลเซีย

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566, 19.32 น.

Tag : [สังขละบุรี](https://www.naewna.com/tags/สังขละบุรี) (<https://www.naewna.com/tags/สังขละบุรี>)

[ยางพารา](https://www.naewna.com/tags/ยางพารา) (<https://www.naewna.com/tags/ยางพารา>)

[ด่านเจดีย์สามองค์](https://www.naewna.com/tags/ด่านเจดีย์สามองค์) (<https://www.naewna.com/tags/ด่านเจดีย์สามองค์>)



# กลูต้า ซี สัมลับ

ขาวใสไร้ริ้วฝ้า กลูต้าสัมลับ มิติใหม่แห่งการผสมกันระหว่าง สัม สัมปะรด 7-11 ทุกสาขาที่  
ไทย

POSH MEDICA

Share



(<https://www.facebook.com/NaewnaOnline>)



([https://twitter.com/naewna\\_news](https://twitter.com/naewna_news))



(<https://page.line.me/hfu9282g?openQrModal=true>)



(<https://www.youtube.com/channel/UC7d3VlqC5LvvIraCNHBFtjw>)



(<https://www.instagram.com/naewnaneews>)



(<https://www.tiktok.com/@naewna?lang=th-TH>)

**"รังสิมันต์ โรม" ประธาน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯลงพื้นที่ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ ตรวจสอบ  
ปัญหาขนยาพาราซามเขตแดนไปประเทศมาเลเซีย ป้องกันผิดกฎหมาย แต่ยังไม่ได้อัศจรรย์ พร้อมเรียก  
หน่วยงานเข้าหารืออีกครั้งหนึ่ง**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.66 นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมการความ  
มั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สมาชิกแทนราษฎร นายประยุทธ์ ศิริ  
พานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายปิยะรัฐ จงเทพ นายยุწყนิตย์ วาบา โฆษกคณะกรรมการฯ นายชุตติ  
พงศ์ พิภพภิญโญ นางสาวชลิตา ด่านสวนใหญ่ นายณฤชิต นันทจันทร์ นายวุฒิชัย สุชีพ นายสุรภกิจ ศรี  
เกษม เลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อ  
ศึกษาดูงานเรื่อง ปัญหาการลักลอบนำยาพาราซามเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย

โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัด  
กาญจนบุรี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี พ.อ.สุรเดช เมฆานวงศ์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า  
กกล.สุรสีห์ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ศรีวิสัย ผกก.สภ.สังขละบุรี นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท นายด่านศุลกากร  
สังขละบุรี เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังขละบุรี เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสังขละบุรี เจ้าหน้าที่การยางแห่ง  
ประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมเดินทางไปสำรวจช่องทาง  
ธรรมชาติรวมทั้งตรวจสอบบริเวณขนถ่ายยาพาราซามเขตแดนที่บริเวณด่านพรมแดนบ้านพระเจดีย์สาม  
องค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี





ต่อมาช่วงเช้าวันนี้ (18 ธ.ค.) คณะทั้งหมดได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปรวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขนถ่ายยางพาราข้ามเขตแดนสร้างกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับมลภาวะทางกลิ่น รวมทั้งปัญหาการบรรทุกขนยางพาราข้ามเขตแดนเพื่อนำไปส่งที่ประเทศมาเลเซีย เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีศักยภาพในการขึ้นลงทางลาดชันถนนสาย 323 สังขละบุรี-กาญจนบุรี บริเวณเนินข้างร้องและเนินยาว รถบรรทุกทุกที่ประสบอุบัติเหตุแต่ครั้งตัวรถไปขวางช่องทางจราจร ส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งไปและกลับพื้นที่อำเภอสังขละบุรีนานกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้คณะทั้งหมดได้ประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมราชสีห์ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในที่ประชุมได้มีการซักถามข้อมูลถึงขั้นตอนทางศุลกากร ในการนำยางพาราข้ามเขตแดน บริเวณด่านศุลกากรกรสังขละบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) โดยนายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท นายด่านศุลกากร ตอบข้อซักถามว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายศุลกากร อย่างเคร่งครัด โดยในช่วงแรกของการนำยางเข้ามาเป็นยางที่มีกลิ่นเหม็น (ยางเน่า) ส่งผลให้ชาวบ้านพระเจดีย์สามองค์และผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกบริเวณชายแดนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องกลิ่นเหม็น และปัญหาถนนที่เสียหาย ต่อมาได้มีการเรียกผู้ประกอบการประชุมร่วมกับนายอำเภอสังขละบุรี ทหาร ฝ่ายปกครอง และมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข จนปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเริ่มดีขึ้น



ส่วนข้อสงสัยสามารถนำยางผ่านแดนเข้ามาในช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้หรือไม่นั้น ตนขอยืนยันว่าสามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับ ระบุไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของเพื่อนบ้าน และเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA )

ระหว่างนั้นมีคณะกรรมการบางราย ได้ท้วงติงในข้อกังวลเรื่องยางพาราผ่านเขตแดน(ทรานสิท)อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ เนื่องจากมาเลเซียเป็นตลาดยางพาราที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย การที่ปล่อยให้มีการนำยางพาราจากเมียนมาผ่านแดนไปที่ประเทศมาเลเซีย จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดยางพาราที่ไทยเคยขายให้กับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับทราบมาถึงตอนนี้มีการนำยางทรานสิทจากเมียนมาผ่านไปยังประเทศมาเลเซียในช่องทางผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีย์สามองค์ไปแล้วกว่า 124,000 ตัน





ทั้งนี้หลังการประชุม นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่า หลังจากลงพื้นที่ที่ได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่ทั้งจากประชาชนผู้ร้อง รวมทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับ ไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาอีกครั้ง

เบื้องต้นพบว่าสิ่งที่นำเข้ามาจะแบ่งออกเป็นประเภทขบวนการสิทธิที่มีการนำเข้ามาจากประเทศเมียนมาเพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียที่มีจำนวนการนำเข้าที่มหาศาล และเคยพบปัญหาการมีกลิ่นเหม็น ซึ่งตาม พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ศ.2507 จะต้องเป็นยางแผ่นรมควันเท่านั้น ซึ่งยางรมควันจะไม่มีกลิ่นเฉพาะของมัน จากการรับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจึงทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่นำเข้ามาอาจจะไม่ใช่ยางแผ่นรมควัน หลังจากเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯแล้วคณะกรรมการฯ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหายางที่ลักลอบเข้ามาได้อย่างไรต่อไป - 003

## ประเด็นร้อน

(<https://www.dailynews.com/Detail/666870>)847)

(<https://www.dailynews.com/Detail/666870>)847)



**iBusiness**

14 ชม. · 🌐



กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนไปประเทศที่ไทยมี FTA ช่วง 10 เดือน ปี 66 มีมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 4% คิดเป็นสัดส่วน 66% ของยอดส่งออกทั้งหมด ตลาดจีน สเปน ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ขยายตัวได้ดี ล่าสุดมี 17 ประเทศที่ยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยแล้ว เหลือแค่เปรู ชีเป่าเจาะเงินและอาเซียนต่อ

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทย พบว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เช่น ที่นอน หมอน และพูก เป็นหนึ่งในสินค้าที่น่าจับตามอง ซึ่งสอดคล้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไทยมีจุดแข็งด้านคุณภาพ โดยเฉพาะหมอนและที่นอนที่ทำจากยางพารา ซึ่งมีความยืดหยุ่น และรองรับสรีระได้ดี

อ่านเพิ่มเติม : <https://ibusiness.co/detail/9660000113273>

#ibusiness #เครื่องนอน #หมอนยางพารา #ที่นอนยางพารา #เอฟทีเอ

กดติดตาม ★ เพื่อไม่ให้พลาดโพสต์ดีๆ จากเรา

และติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้

Website : [www.iBusiness.co](http://www.iBusiness.co)

Twitter : [www.twitter.com/ibusiness9](http://www.twitter.com/ibusiness9)

Youtube : iBusinessTV

TikTok : <https://vt.tiktok.com/ZSJARe9RT/>

**iBusiness**

[www.iBusiness.co](http://www.iBusiness.co)

[www.twitter.com/ibusiness9](http://www.twitter.com/ibusiness9)

[iBusinessTV](http://www.youtube.com/iBusinessTV)



**ส่งออกเครื่องนอน**  
**ไปตลาด FTA 10 เดือนเพิ่ม 4%**







MGR ONLINE การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม (https://mgronline.com/business/4450)

หน้าหลัก (https://mgronline.com/) / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ (https://mgronline.com/business/) / การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม (https://mgronline.com/business/4450)

### ส่งออกเครื่องนอนไปตลาด FTA 10 เดือนเพิ่ม 4% ชีเป้าเจาะจีน-อาเซียน

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2566 15:47 ปรับปรุง: 18 ธ.ค. 2566 15:47 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

f (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app\_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fbusiness%2Fdetail%2F9660000113273) (http

t (https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fbusiness%2Fdetail%2F9660000113273&u=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fbusiness%2Fdetail%2F9660000113273) (http



กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนไปประเทศที่มี FTA ช่วง 10 เดือน ปี 66 มีมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 4% คิดเป็นสัดส่วน 66% ของยอดส่งออกทั้งหมด ตลาดจีน สเปน ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ขยายตัวได้ดี ล่าสุดมี 17 ประเทศที่ยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยแล้ว เหลือแค่เปรู ชีเป้าเจาะจีน และอาเซียนต่อ

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทย พบว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เช่น ที่นอน หมอน และพนัก เป็นหนึ่งในสินค้าที่นำจับตามอง ซึ่งสอดคล้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าที่จำเป็นสำหรับคนทุกวัย และรองรับสรีระได้ดี

ทั้งนี้ ยังมีอีกปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของไทยขยายตัวสูง เพราะไทยมีความตกลงการค้าเสรีทางการแข่งขันและปลดล็อกกำแพงภาษีนำเข้า โดยปัจจุบัน 17 ประเทศคู่ FTA ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง ยกเว้นภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนอนทุกรายการให้ไทยแล้ว เหลือเพียงเปรู ยังคงเก็บภาษีนำเข้าที่ 6%

“แนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของไทยคาดว่าจะยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง เพราะไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตร โดยในการส่งออก กรมขอให้ผู้ประกอบการไทย ใช้ประโยชน์จาก FTA ในการขยายการส่งออก

Ad (https://popup.taboola.com/en) (https://popup.taboola.com) เนื้อคุณพร้อมกับสิ่งทีมากกว่า ร่วมเทรดกับเรา

เทรดทอง ด้วยค่าสเปรดที่ต่ำที่สุดในตลาด | เปิดบัญชีวันนี้

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนอันดับ 10 ของโลก และระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2565) การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนของไทย มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 7% ต่อปี และในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนสู่ตลาดโลก มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ที่นอนที่ทำจากยาง สัดส่วนการส่งออก 36% หมอนและเบาะ สัดส่วนการส่งออก 32% และฟูกสปริง สัดส่วนการส่งออก 15% ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนไปตลาดคู่ FTA ในช่วง 10 เดือนปี 2566 มีมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% คิดเป็นสัดส่วน 66% ของการส่งออกสินค้าเครื่องนอนทั้งหมด โดยตลาด FTA เด็ดได้ทุกตลาด เช่น จีน เพิ่ม 12% สปป.ลาว เพิ่ม 0.1% สิงคโปร์ เพิ่ม 8% อินเดีย เพิ่ม 173% และมาเลเซีย เพิ่ม 44%

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนไปตลาด FTA ในปี 2565 กับปี 2545 ก่อนที่ FTA ส่วนใหญ่จะมีผลบังคับใช้ พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวถึง 321% สอดคล้องกับสถิติการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในการส่งออกสินค้าสูงถึง 96% ของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ

ที่นอนยางพารา (https://mgronline.com/tags/ที่นอนยางพารา) หมอนยางพารา (https://mgronline.com/tags/หมอนยางพารา)

เครื่องนอน (https://mgronline.com/tags/เครื่องนอน) เอฟทีเอ (https://mgronline.com/tags/เอฟทีเอ)

f (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app\_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fbusiness%2Fdetail%2F9660000113273) (http

t (https://twitter.com/intent/tweet?original\_referer=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fbusiness%2Fdetail%2F9660000113273&url=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fbusiness%2Fdetail%2F9660000113273&via=mgro



บ้านสำเร็จรูป
เปรียบเทียบราคาตู้คอนเทน
LifestyleTrendsHQ.com

ข่าวในหมวดล่าสุด > (https://mgronline.com/business/4450)

1 คาคท.พ.67 !เริ่มขนย้ายรถไฟมือสองญี่ปุ่น”Kiha 40 และ 48 รวม 20 คัน (https://mgronline.com/business/detail/9660000113425)

เทรดทอง CFDs กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ | เรียนรู้เพิ่มเติม

(IC Markets | Sponsored) (https://popup.taboola.com/th/?template=colorbox&utm\_source=manageronline-manag

(https://www.icmarkets.com/global/theadings-accounts/overview) “สุรพงษ์” สังกัดไฟฟ้าเปิด ตี 4 ช่วงปีใหม่ นารอง” สแดง-สินางเงิน” เชื่อมเดินทาง บขส.อำนวยความสะดวกปชช.

3 (https://mgronline.com/business/detail/9660000113324)

4 สร้างฐานรากแล้ว!สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรก “เขาชะเมา - เขาวง” คาคเสร็จกลางปี 68 (https://mgronline.com/business/detail/9660000113316)

ข่าวอื่นในหมวด (https://mgronline.com/business/4450)

ความคิดเห็น 0 รายการ

เรียงลำดับตาม เก่าสุด



เพิ่มความคิดเห็น...

ปลั๊กอินความคิดเห็นบน Facebook

(https://2dsdn0.zbrjstrclnm.com)

ศิริราช: รถ SUV ที่ขายไม่ออกกำลังขายในราคาที่ไม่แพง
ข้อเสนอ SUV ที่ดีที่สุด - ดูราคา

Ad (https://popup.taboola.com/en) (https://popup.taboola.com)

SI Sponsored (https://popup.taboola.com/th/?template=colorbox&utm\_source=manageronline-managercoth&utm\_medium=referral&utm\_content=thumbs-feed-01-d:Below Article Thumbnails 2 | Card 1:) ค้นหาเลย

(https://2dsdn0.zbrjstrclnm.com)

(https://trck.tracking505.com/d0ef4a71-ce77-48f2-accf-81b63cf8aa8f)

ศิริราช: ผู้อยู่อาศัยคลังโคล้งบ้านตู้คอนเทนเนอร์ (ดูว่าทำไม)

บ้านตู้คอนเทน... | Sponsored (https://popup.taboola.com/th/?template=colorbox&utm\_source=manageronline-managercoth&utm\_medium=referral&utm\_content=thumbs-feed-01-d:Below Article Thumbnails 2 | Card 1:)

(https://trck.tracking505.com/d0ef4a71-ce77-48f2-accf-81b63cf8aa8f)

เทรดทอง ด้วยค่าเสปรตที่ถูกที่สุดในตลาด | เปิดบัญชีวันนี้





## เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

18 ชม. · 🌐



▶▶ ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566

✔ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

◆ โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน

✔ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

◆ โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 12,000 บาท/ตัน

✔ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

◆ หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.30 บาท/กก.

✔ หัวมันสำปะหลังสดคละ

◆ คุณไชยเลิศ จันทรวัฒน์ศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.90 บาท/กก.

✔ หัวมันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)

◆ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.55 บาท/กก.

✔ ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะเลาะ เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%

◆ บริษัท แสงศรین้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 5.30 บาท/กก.

◆ ชุมชุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 5.20 บาท/กก.

✔ ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3

◆ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 51.80 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 51.92 บาท/กก.

✔ น้ายางพาราสด

◆ บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 46.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 44.00 บาท/กก.

✔ สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน

◆ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.30 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 11.10 บาท/กก.

✔ มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

◆ แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,400.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 1,300.00 บาท/ร้อยผล

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าว ตังเต็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,800.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 1,600.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,300.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 1,000.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,300.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 1,200.00 บาท/ร้อยผล

✔ มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง





◆ จดรับชมมะพร้าว ดึงเต็กเฮง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 900.00 บาท/ร้อยผล

🌱 มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล

🌱 มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

◆ จดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 1,000.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 900.00 บาท/ร้อยผล

🌱 สุกกร

◆ ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 64.00 บาท/กก.

🌱 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

◆ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.

🌱 ไข่ไก่สด

◆ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 400.00 บาท/ร้อยฟอง

🌱 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

◆ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 120.00 บาท/กก.

#Oae\_Navigator #สดก



OAE.GO.TH

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566

👍 2

แชร์ 1 ครั้ง

👍 ถูกใจ

👁 แสดงความคิดเห็น

👤 แชร์



เขียนความคิดเห็น...





# ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 18, 2023 13:28 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ADVERTISEMENT



## ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

08:55น. AWC พลิกโฉมอาคารเก่าแก่นับศตวรรษ เปิดเป็นร้านอาหาร "Asiatique Ancient Tea House" มอบประสบการณ์ดื่มชาระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา

08:48น. ซีพีเอฟ มาเลเซีย



Award 2023

08:20น. World Today: ประเด็นข่าวต่างประเทศหน้า

ติดตามวันนี้

06:13น. ราคาก๊าซ LPG วันที่ 19 ธันวาคม 2566

06:12น. ราคาน้ำมันในเขตก  
ทม.(Retail Oil Prices)  
ณ.วันที่ 19 ธ.ค. 2566

06:11น. ปตท.ประกาศราคา  
ก๊าซ NGV วันนี้ (19 ธ.ค. 66)  
เท่ากับ 19.59 บาท/กิโลกรัม

00:23น. สหรัฐเผยดัชนี  
ความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับ  
ตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

18 ธ.ค. ปธ.เฟดซิกาโกสับสน  
หลังเห็นหุ้นพุ่ง หวั่นตลาด  
ตีความผิดต่อการประชุม  
เฟด

18 ธ.ค. "นิปปอน สตีล"  
เทคโอเวอร์ "ยูเอส สตีล" ขึ้น  
แทนผู้ผลิตเหล็กอันดับ 3  
ของโลก

18 ธ.ค. นักลงทุนยังคงคาด  
เฟดเริ่มหันดอกเบียมี.ค.67  
ไม่สนใจย่อแลงปร.เฟด  
นิวยอร์ก

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม)

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน.

> ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 10.10 บาท/  
กก.

> ถั่วเหลือง

สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 15.00  
บาท/กก.

> มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.55  
บาท/กก.

> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
5.40 บาท/กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.40  
บาท/กก.

> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3



## ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 51.80 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน  
จ.สุราษฎร์ธานี 52.25 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช -

## ราคาตลาดสำคัญ

บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธิ์ธุรกิจ จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 49.00  
บาท/กก.

> หอมแดงแห้ง 7-15 วัน

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดใหญ่ 35.00 บาท/กก.

ขนาดกลาง 30.00 บาท/กก.

ขนาดเล็ก 20.00 บาท/กก.

> มันฝรั่งโรงงาน

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก 14.00  
บาท/กก.

> สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.30 บาท/กก.

> มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 200.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  
2,000.00 บาท/ร้อยผล.

> สุกกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 64.00 บาท/กก.

> ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.

> ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 400.00 บาท/ร้อยฟอง.

> กุ้งขาวแวนนาไม

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขนาด 60 ตัว/กก. 140 บาท/กก.

ขนาด 60 ตัว/กก. 130 บาท/กก.

ขนาด 70 ตัว/กก. 120 บาท/กก.

ขนาด 80 ตัว/กก. 115 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แท้ง      มันสำปะหลัง      ข้าวเปลือก      ข้าวโพด  
แหลมทอง      แป้ง

---





ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ลึก ทิมราคายางดอทคอม

21 ชม. · 🌐

🌲🌲 "โรงงานมาเอากันคึกคัก" รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควัน ชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตตึง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 <http://www.rakayang.net/ebayRSSprice.php>



### ปม.ยางรมควัน 18 ธันวาคม 2566

	ราคา	(+/-)	สแกน QR Code
สงขลา	54.89	-0.01	
สุราษฎร์ฯ	54.89	-0.10	
นครศรีฯ	54.97	0.07	

เทียบจากราคาก่อนหน้า [www.rakayang.net](http://www.rakayang.net)

👍 10



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...





ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ลึก ทิ่มราคายางดอทคอม

21 ชม. · 🌐

🌱(ฉบับเต็ม) รายละเอียดประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา ตล. แผ่นดิบตลาดสงขลา 51.8 บาท/กก. ราคาลดลง -0.12บาท/กก. ปริมาณยาง 0 กก.

<http://www.rakayang.net/ebayprice.php>



### ประมูลยางดิบ 16 ธันวาคม 2566

	ราคา	(+/-)	สแกนQR Code
สงขลา	51.80	-0.12	
สุราษฎร์ฯ	52.25	0.05	
นครศรีฯ	ไม่มียาง		
ระยอง	0.00	0.00	

เทียบจากราคาก่อนหน้า SHFE 13575 +60 หยวน

👍 8



👁️



💬 แสดงความคิดเห็น



📧 แชร์



เขียนความคิดเห็น...

